




ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภท ทั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพนเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่าน การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางสาวสุมาศ สง่าเนตรเพชร	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๓๘)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๓๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้าน- การพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายอภิรักษ์ โกษะรัตนกุล)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุมาศ สว่างเนตรเพชร
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)
 (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๓๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - สังคมวิทยามหาบัณฑิต - นิติศาสตรบัณฑิต - เนติบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๒๖ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๖ ปี ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๒๖ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๒๓๒๒๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๖</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุมาศ ส่างเนตรเพชร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

(ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๓๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวทางการจำหน่ายผู้ป่วยหลังผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สังกัดสำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในห้องพักฟื้นนั้นจะมีความแตกต่างกันทั้งในด้านชนิดของการผ่าตัด และชนิดของการระงับความรู้สึก เช่น ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาชาเฉพาะที่ การให้ยาสลบทางหลอดเลือดดำ การให้ยาสลบผ่านหน้ากากครอบกล่องเสียงหรือครอบใบหน้า หรือการฉีดยาเข้าเส้นประสาทบริเวณไหปลาร้า ซึ่งในแต่ละวิธีก็จะมีภาวะแทรกซ้อนและการดูแลผู้ป่วยที่แตกต่างกัน พยาบาลห้องพักฟื้นจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้พักค้างในโรงพยาบาล และมีระยะการดูแลที่สั้น ทำให้เพิ่มความเสี่ยงเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านนั้นอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้นการวางแผนการจำหน่ายก่อนกลับบ้านนั้นมีความสำคัญ เพื่อเตรียมให้ผู้ป่วยมีความพร้อมสามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลตนเองที่บ้านอย่างต่อเนื่องและเกิดความปลอดภัย

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วิธีดำเนินการศึกษานี้ได้นำกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาใช้ (FOCUS PDCA) ซึ่งการวางแผนการจำหน่ายจะเริ่มตั้งแต่ ก่อนระงับความรู้สึก ขณะระงับความรู้สึก และภายหลังการระงับความรู้สึก โดยความร่วมมือในการทำงานเป็นที่ระหว่าง วิทยาลัยแพทย์ พยาบาลวิทยาลัย และพยาบาลห้องพักฟื้น ทำให้ได้คู่มือแนวทางการจำหน่ายผู้ป่วยแบบวันเดียวกลับในห้องพักฟื้น

ภายหลังการดำเนินการพัฒนา บุคลากรในทีมซึ่งประกอบด้วยพยาบาลห้องพักฟื้นและพยาบาล วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องมีความเห็นว่าเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานและต่อผู้ป่วยในระดับดีมาก และผู้ป่วยหลังผ่าตัดแบบวันเดียวกลับที่ออกจากห้องพักฟื้น ไม่พบอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน ภายหลังการผ่าตัดและภายหลังการระงับความรู้สึกหลังจากกลับบ้านไปแล้ว

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ วิดีทัศน์สื่อการสอนการปฏิบัติตัวภายหลังได้รับการระงับความรู้สึก

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในห้องพักฟื้นสามารถเข้าใจการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านได้สะดวกและเข้าใจง่าย
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยหลังผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในห้องพักฟื้นสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในสื่อวีดิทัศน์
๓. เพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในห้องพักฟื้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อน
๒. ผู้ป่วยนำคำแนะนำกลับไปดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
๓. พยาบาลห้องพักฟื้นมีแนวทางให้คำแนะนำผู้ป่วยเป็นมาตรฐานเดียวกัน